



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว  
เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานครู การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอ  
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอำเภอกำแพงแสน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด  
นครปฐม ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๕,๑๓๐ ไร่ หรือประมาณ ๒๔.๒๐๘ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติด  
ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ทิศใต้ติดตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน ทิศตะวันออกติดตำบลลำเหย  
อำเภอดอนตูม ทิศตะวันตกติดเทศบาลตำบลกำแพงแสนและตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน เส้นทาง  
คมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านถนนมาลัยแมน มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากประตูชุมวังน้ำเขียวและห้าง  
โลตัสกำแพงแสน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเส้นทางสำหรับการเดินทางมาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ก็ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหรือเส้นทางขาดแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไข  
เพิ่มเติม หมวด ๑๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ ๒๐๕(๗)(๘) และประกาศพนักงานส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม สำหรับการมาปฏิบัติราชการของ  
พนักงานส่วนตำบลพนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว นายกองค  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จึงประกาศจึงประกาศกำหนดจำนวนวันลา มาสาย เพื่อประกอบการพิ  
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเพิ่ม  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.การมาปฏิบัติราชการ ในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๑ หรือ ครั้งที่ ๒ ในแต่ละครึ่ง หากพนักงานส่วน  
ตำบลพนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มาปฏิบัติราชการ ตรงตามเวลาไม่มาสาย ไม่ขาดหรือไม่ละทิ้ง  
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความเสียสละและอุทิศเวลาราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่ม  
ค่าจ้างในรอบครึ่งปีงบประมาณ

๒.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค - ๓๑ มี.ค) มาสายได้ไม่เกิน ๓๐ ครั้ง  
โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้

(ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน

(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว  
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ

(ง) ลาป่วย ...